

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1405/STP-VP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2019

V/v triển khai Công văn số
19/BCĐ.VPTT ngày 24/5/2019 của Ban
Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện

Kính gửi:

- Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Sở Tư pháp nhận Công văn số 19/BCĐ.VPTT ngày 24/5/2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện về việc xét chọn tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu:

Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở triển khai, rà soát các cá nhân đã tham gia hiến máu tình nguyện từ lần thứ 3 đến lần thứ 70 theo các đợt phát động của Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) để chọn tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018 và báo cáo về Văn phòng Sở **tổng hợp trước ngày 30/5/2019** theo quy định.

Công văn số 19/BCĐ.VPTT ngày 24/5/2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện về việc xét chọn tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018 được đăng tải trên mạng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: <http://stp.dongnai.gov.vn>, mục văn bản điều hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, VP.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Toàn

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Số: 19/BCĐ.VPTT
V/v xét chọn tôn vinh người
hiến máu tình nguyện năm 2018

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI	
CÔNG	SỐ: 2939
VĂN	NGÀY: 24/5/2019
ĐẾN	CHUYỂN:

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty Cao su Đồng Nai;
- Ban Vận động hiến máu tình nguyện các Sở, Ban, ngành, Công ty, Doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng.

Nhằm chuẩn bị cho công tác tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018, tôn vinh những giá trị nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp của những cá nhân, tập thể cống hiến cho cộng đồng, qua đó động viên, khuyến khích mọi người trong cộng đồng tham gia hiến máu;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15/9/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về ban hành Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) kính đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Ban vận động hiến máu tình nguyện các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Công ty, Doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau đây và tổng hợp danh sách đề nghị tôn vinh theo những tiêu chí, cụ thể:

A. Đối với Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Hội Chữ thập đỏ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

1. Đối với cá nhân (tổng hợp theo mẫu số 1 đính kèm)

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 3, từ lần thứ 5: đề nghị UBND các huyện, thành phố tặng Giấy khen; đề nghị Ban Giám đốc Tổng Công ty cao su Đồng Nai tặng Giấy khen.

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 10, từ lần thứ 15: đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen.

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 20: đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo quốc gia về vận động HMTN tặng Phù hiệu cá nhân 20 lần hiến máu tình nguyện.

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 30: Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Phù hiệu cá nhân hiến máu lần thứ 30 và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Bằng khen.

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 40: Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu cá nhân hiến máu lần thứ 40 và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương.

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 50: Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Khánh màu Đồng và Phù hiệu cá nhân 50 lần hiến máu.

Đối với người hiến máu có nhóm máu hiếm Rh (-) đã hiến máu từ lần thứ 50, Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Khánh màu Bạc và Phù hiệu cá nhân 50 lần hiến máu và cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

+ Cá nhân hiến máu từ lần thứ 70: Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu Bạc và Phù hiệu cá nhân 70 lần hiến máu và cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

Đối với người hiến máu có nhóm máu hiếm Rh (-) đã hiến máu từ 70 lần, Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu Vàng và Phù hiệu cá nhân 70 lần hiến máu và đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt tuyên dương tại Lễ Tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Việt Nam nhân dịp “Ngày Quốc tế Người hiến máu” - 14/6.

+ Cá nhân hiến máu lần thứ 100: Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu Vàng, Phù hiệu cá nhân 100 lần hiến máu và đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt tuyên dương tại Lễ Tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Việt Nam nhân dịp “Ngày Quốc tế Người hiến máu” - 14/6.

2. Đối với gia đình (tổng hợp theo mẫu số 2 đính kèm)

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 3, từ lần thứ 5: đề nghị UBND cấp huyện tặng Giấy khen; đề nghị Ban Giám đốc Tổng Công ty cao su Đồng Nai tặng Giấy khen.

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 10, từ lần thứ 15: đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen.

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 20: đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu gia đình 20 lần hiến máu.

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 30: Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Phù hiệu gia đình 30 lần hiến máu và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Bằng khen.

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 40: Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Phù hiệu gia đình 40 lần hiến máu và đề nghị Bộ Y tế xét tặng Bằng khen.

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 50: Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu Đồng và Phù hiệu gia đình 50 lần hiến máu.

Đối với gia đình có nhóm máu hiếm Rh (-) đã hiến máu 50 lần (trong đó, các thành viên đã tham gia hiến máu đạt bình quân tối thiểu 7 lần/người): Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu Bạc và Phù hiệu gia đình 50 lần hiến máu và cấp

nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

+ Gia đình hiến máu từ lần thứ 70: Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Khánh màu Bạc và Phù hiệu gia đình 70 lần hiến máu (trong đó, các thành viên tham gia hiến máu đạt bình quân tối thiểu 10 lần/người) và cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

+ Gia đình hiến máu lần thứ 100: Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu Vàng, Phù hiệu gia đình 100 lần hiến máu và đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt tuyên dương tại Lễ Tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Việt Nam nhân dịp "Ngày Quốc tế Người hiến máu" - 14/6.

Chú ý: Gia đình hiến máu là gia đình có những người hiến máu phải cùng chung hộ khẩu. Đề nghị tổng hợp trong 01 gia đình có bao nhiêu người tham gia hiến máu (cần phải photo tất cả Giấy Chứng nhận hiến máu của các thành viên trong gia đình kèm theo).

B. Đối với Ban Vận động hiến máu tình nguyện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Công ty, doanh nghiệp, các đơn vị trường học (là các đơn vị do Hội Chữ thập đỏ tình trực tiếp vận động và phụ trách tiếp nhận HMTN)

- Các hình thức khen cũng giống như phần A của văn bản này.

- Đề nghị các đơn vị tổng hợp danh sách cá nhân hiến máu tình nguyện từ 3 lần, 5 lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần, ... trở lên theo mẫu số 3 đính kèm.

C. Thủ tục xét tôn vinh, khen thưởng

1. Các danh hiệu thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện, cấp tỉnh và áp dụng cho Ban vận động hiến máu tình nguyện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Công ty, doanh nghiệp, các đơn vị trường học

1.1 Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

+ Văn bản đề nghị hoặc Tờ trình đề nghị tôn vinh, khen thưởng của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp, hoặc của cơ quan Thường trực Ban Vận động HMTN.

+ Bản tóm tắt thành tích của cá nhân, gia đình, tập thể và có xác nhận của đơn vị quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

+ Biên bản họp xét tôn vinh, khen thưởng của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp, hoặc của cơ quan Thường trực Ban Vận động HMTN cấp quản lý cá nhân, gia đình hoặc tập thể.

1.2 Tuyên trình khen thưởng:

+ Hồ sơ đề nghị các hình thức tôn vinh khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện do cơ quan Thường trực Ban vận động HMTN cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi chưa có Ban vận động cấp xã) chuẩn bị và trình.

+ Hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ đạo VDHMTN cấp tỉnh do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo VDHMTN cấp huyện chuẩn bị và trình.

+ Hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân do Hội CTĐ tỉnh trực tiếp vận động và tiếp nhận HMTN thì Thường trực Hội CTĐ tỉnh chuẩn bị và trình.

+ Hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ đạo Quốc gia VDHMTN do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo VDHMTN cấp tỉnh tổng hợp và trình.

2. Các danh hiệu theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng

- Thủ tục, hồ sơ trình, xét khen thưởng các danh hiệu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- “Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc gia đình có thành tích về số lần hiến máu tình nguyện” thực hiện theo Phụ lục số 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15/9/2017 của Trường Ban Chỉ đạo quốc gia).

- “Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân có thành tích về vận động hiến máu tình nguyện” thực hiện theo Phụ lục số 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15/9/2017 của Trường Ban Chỉ đạo quốc gia).

D. Một số lưu ý:

- Do BCĐ quốc gia giao chỉ tiêu tiếp nhận máu và số lượng hiến máu tình nguyện thu nhận được tăng cao theo hàng năm (chỉ tiêu giao năm 2016 là 30.000 đơn vị máu, năm 2017 là 32.000 đơn vị máu, năm 2018 là 34.000 đơn vị máu) và tỷ lệ người hiến máu nhắc lại luôn chiếm khoảng 40%; số lượng cá nhân và gia đình có số lần hiến máu từ lần thứ 5 trong tỉnh Đồng Nai là rất lớn (bình quân mỗi năm trên 5.000 trường hợp đề nghị được khen 5 lần); do đó Thường trực BCĐ vận động HMTN tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện trình UBND cấp huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân và gia đình có số lần HMTN từ 5 lần. Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ tặng Giấy khen cho các cá nhân và gia đình có số lần HMTN từ 5 lần cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân mà Hội CTĐ tỉnh trực tiếp đi vận động và tiếp nhận (bình quân khen thưởng 2.000 trường hợp từ 05 lần/năm). Vì Hội CTĐ tỉnh - Thường trực BCĐ vận động HMTN tỉnh cũng phải thực hiện chỉ tiêu mỗi năm vận động, tiếp nhận trên 10.000 đơn vị máu trong tổng số 34.000 ĐVM chỉ tiêu toàn tỉnh.

- Các trường hợp đề nghị khen thưởng, hồ sơ cần phải kèm bản phô tô đầy đủ các Giấy Chứng nhận của số lần HMTN, không tính Giấy Chứng nhận vừa hiến máu trong năm 2018 và bản Báo cáo thành tích theo mẫu đính kèm.

- Khi lập Danh sách đề nghị khen thưởng, đề nghị Thường trực Hội CTĐ các cấp kiểm tra thật chính xác số lần hiến máu, tránh trùng lặp hoặc đã được khen thưởng năm 2017.

- Khi nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng phải thực hiện theo đúng phần C của Văn bản này.

- Thường trực BCD tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) không nhận hồ sơ nếu chưa đủ các yêu cầu nêu trên và thời hạn gửi không đúng.

- Đề nghị các đơn vị gửi danh sách tổng hợp (theo mẫu số 1, mẫu số 2 đính kèm Văn bản này) và bản Báo cáo thành tích (theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đính kèm Văn bản này) về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh hạn chót vào ngày **03/6/2019** và gửi qua địa chỉ email: hoichuthapdongnai@gmail.com, người liên hệ: Bà Võ Thị Hồng Oanh - Phó Văn phòng Thường trực BCD vận động HMTN tỉnh. Điện thoại di động: 0937 828469, điện thoại cơ quan: (0251) 3943871.

Địa chỉ: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh: Số 3 đường Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh kính đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Ban vận động hiến máu tình nguyện các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Công ty, Doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện và gửi về đúng thời gian quy định để Thường trực Ban Chỉ đạo VDHMTN tỉnh tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Hòa Hiệp – PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban BCD vận động HMTN tỉnh (BC);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ);
- Hội CTĐ các huyện, thành phố (cơ quan Thường trực BCD vận động HMTN cấp huyện);
- Thường trực Hội CTĐ tỉnh;
- Lưu: VT; VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
DÂN PHÓ TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH HỘI CTĐ TỈNH
Đỗ Thị Phước Thiện

